

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักการจำแนกงบประมาณ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณการชักจูงการตั้งงบประมาณ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกระบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และได้นำความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งงบประมาณ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอมือ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ ราย คือ</p> <p>๑. นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๒. นางพรพรรณ จันทร์สืบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๓. นางสาวรัตนา ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ</p> <p>๔. นางอัญชลี สุวรรณภูฏ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๕. นางนภัทร ศิริบุรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๖. นางสาวนภัสวรรณ ศรีวงษา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน</p> <p>๗. นางสาวชลัญญา แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักการจำแนกงบประมาณ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณการชักจูงการตั้งงบประมาณ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกระบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งงบประมาณ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอมือ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ ราย คือ</p> <p>๑. นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๒. นางพรพรรณ จันทร์สืบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๓. นางสาวรัตนา ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ</p> <p>๔. นางอัญชลี สุวรรณภูฏ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๕. นางนภัทร ศิริบุรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๖. นางสาวนภัสวรรณ ศรีวงษา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน</p> <p>๗. นางสาวชลัญญา แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>๔๙,๔๒๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๒. โครงการมืออาชีพการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระดับต้น ด้านความก้าวหน้าของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆ และ พนักงานจ้างในปัจจุบันและ อนาคต</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับต้น ด้าน ความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆ และพนักงานจ้างใน ปัจจุบันและอนาคต” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล ด้าน ความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่างๆ และพนักงานจ้างใน ปัจจุบันและอนาคต ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ราย คือ</p> <p>๑. นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๒. นางประคบ ศรีคงแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑๒,๘๘๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๓. มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ใหม่) สิทธิประโยชน์การได้รับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง การช่วยราชการ การประเมินผล การปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลง ระบบเงินเดือนและการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ใหม่) สิทธิประโยชน์การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง การช่วยราชการ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงระบบเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” และได้นำความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์เงื่อนไข การบริหารงานบุคคล (ใหม่) สิทธิประโยชน์การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง การช่วย ราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงระบบเงินเดือนและการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>๑. นางประคบ ศรีคงแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๕,๓๕๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๔. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศูนย์ท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การดำเนินการทางวินัย สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบสวน การให้ถ้อยคำนำสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา การโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย การขอพิจารณาโทษทางวินัยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลและแนวทางปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้นำความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการทางวินัย สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบสวน การให้ถ้อยคำนำสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา การโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย การขอพิจารณาโทษทางวินัยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลและแนวทางปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>๑. นายนิยม คำนึ่ง ตำแหน่ง ปลัดอบต.</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศูนย์ท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ การดำเนินการทางวินัย สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบสวน การให้ถ้อยคำนำสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา การโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย การขอพิจารณาโทษทางวินัยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลและแนวทางปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้นำความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการทางวินัย สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบสวน การให้ถ้อยคำนำสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา การโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย การขอพิจารณาโทษทางวินัยการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลและแนวทางปฏิบัติในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>๑. นายนิยม คำนึ่ง ตำแหน่ง ปลัดอบต.</p>	<p>๖,๖๘๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๕. การวิเคราะห์ผังบัญชี ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ตามหนังสือ ว ๓๙๐๑</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ผังบัญชี ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ตามหนังสือ ว ๓๙๐๑” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผังบัญชี ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิคาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ราย คือ</p> <p>๑. นางสาวเปมิกา สมบัติหลาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเงินและบัญชี</p> <p>๒. นางสาวพิมลวรรณ สุดโคตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>๒๔,๐๔๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๖. การส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี	ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ณ สำนักงานสาธารณสุขพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางนฤมล ดวงจำปา ตำแหน่ง ครู	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗. ๓ เรื่อง ๓ ลด ๓ เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย	ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ “๓ เรื่อง ๓ ลด ๓ เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการ ๓ เรื่อง ๓ ลด ๓ เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี ตำแหน่ง ครู	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๘. ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๔	ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๔” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางสาวธัญญารัตน์ บรรเทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
๙. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ด้านส่งเสริมพัฒนาการ อีเอฟ อีคิว และไอคิวของเด็กปฐมวัย	ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ด้านส่งเสริมพัฒนาการ อีเอฟ อีคิว และไอคิวของเด็กปฐมวัย และได้นำความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมพัฒนาการ อีเอฟ อีคิว และไอคิวของเด็กปฐมวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางวรรณสรณ์ จอมใจ ตำแหน่ง ครู	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐. ผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CARE MANAGER) ประจำปี ๒๕๖๗	ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CARE MANAGER) ประจำปี ๒๕๖๗” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CARE MANAGER) ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นายทฤษฎี พุ่มแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	๑๐,๗๐๐	ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑. เชิงวิชาการ ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K	ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ” และได้นำความรู้ความเข้าใจในราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอมะนัง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่ง นิติกร	๖,๒๔๐	ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๒. ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย	ได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และได้นำความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยนำมาเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ณ โรงแรมเนาว์ดำ อำเภอมะนัง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นางสาววาสนา อินสอน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ	๕,๑๔๐	ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑๓. การบริหารงานบุคคล พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และได้นำความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นางสาวรัตนา ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ๒. นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี ตำแหน่ง ครู ๓. นางวรรณสุรณี จอมใจ ตำแหน่ง ครู 	<p>๑๘,๑๘๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๑๔. โครงการจัดทำแผนทีในระบบ Ltax๓๐๐ เพื่อรองรับ Itax oline การโอนปี การสำรวจ การประเมิน การถ่ายโอนแผนที่แม่บทและรูปภาพไปสู่ Itax oline</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนที่ในระบบ Ltax๓๐๐ เพื่อรองรับ Itax oline การโอนปี การสำรวจ การประเมิน การถ่ายโอนแผนที่แม่บทและรูปภาพไปสู่ Itax oline และได้นำความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนที่ในระบบ Ltax๓๐๐ เพื่อรองรับ Itax oline การโอนปี การสำรวจ การประเมิน การถ่ายโอนแผนที่แม่บทและรูปภาพไปสู่ Itax oline ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายชาญวิทย์ ชันโฮ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 	<p>๘,๓๖๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้น แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ได้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ” และได้ นำความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้น นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบล เกิง อำเภอมะนังมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๕๐ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายวิระสันต์ สมโคตร ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ๒. นายยศวีจันท์ จำปานาค ตำแหน่ง รองนายก อบต. ๓. นายวิสุทธิ์ บุญธรรม ตำแหน่ง รองนายก อบต. ๔. นายนำโชค เอ็มโอษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต. ๕. นายนิยม คำนึ่ง ตำแหน่ง ปลัดอบต. ๖. นางประคบ ศรีคงแก้ว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ๗. นายชัยวัฒน์ ภูบุบผา ตำแหน่ง นิติกร ๘. นายอัมพร ทองเทพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๙. นายพงศกร สีชนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ๑๐. นางสาววิภาดา นาเคน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑๑. นางสาวกิตติยา ทองรองนิล ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๑๒. นางจันทร์แรม ดวงแก้ว ตำแหน่ง คณงานทั่วไป ๑๓. นายคณวัฒน์ สมโคตร ตำแหน่ง คณงานทั่วไป ๑๔. นายศุภวาล มูลไชย ตำแหน่ง นักการภารโรง ๑๕. นายชยุตพงษ์ กาหลง ตำแหน่ง พนักงานตักแต่งสวน 	<p>๕๑,๑๐๐</p>	<p>๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
	<p>๑๖. นางพรพรรณ จันทร์สืบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๑๗. นางสาวเปมิกา สมบัติหลาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน</p> <p>๑๘. นางสาวกนกวรรณ ทองแดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>๑๙. นางสาวจิรสุดา ชาตรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ</p> <p>๒๐. นางสาวพิมพ์ภัส ทองเทพ ตำแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้</p> <p>๒๑. นางสาวพิมลวรรณ สุดโคตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี</p> <p>๒๒. นางสาวไมตรีจิตร ทองพู ตำแหน่ง คณงานทั่วไป</p> <p>๒๓. นายชำนาญ กาญจนพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>๒๔. นายจรินทร์ ศิริอนันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา</p> <p>๒๕. นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า</p> <p>๒๖. นายวัชระ รอดทิม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า</p> <p>๒๗. นายอิทธิชัย รักสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล</p> <p>๒๘. นางสาวรัตนา ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>๒๙. นางสุภาวรรณ ประดา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ</p> <p>๓๐. นางนฤมล ดวงจำปา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ</p> <p>๓๑. นางสาววาสนา อินสอน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ</p> <p>๓๒. นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ</p> <p>๓๓. นางวรรณุสรณ์ จอมใจ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ</p> <p>๓๔. นางสุจิตรา คำล้ำน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)</p> <p>๓๕. นางกัลยาณี ปัดภัย ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)</p> <p>๓๖. นางนิชาภา ทองเหลือง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
	<p>๓๗. นางสาวอรไท บุตรศิลป์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป</p> <p>๓๘. นางอัญชลี สุวรรณภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๙. นางสาวนภัสวรรณ ศรีวงษา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน</p> <p>๔๐. นางสาวปนัดดา พันธงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน</p> <p>๔๑. นายสมชาย มิ่งมูล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๒. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเหลือง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๓. นางไพศรีย์ บุตรวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๔. นายบุญเต็ม มิ่งไชย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๕. นายศักดิ์ดา พิทักษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๖. นายประกายเพชร ภาเรือง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๗. นายสมัคร มาวัน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๘. นายธนเดช ทองเหลือง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๔๙. นายหงษ์ทอง พุ่มแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p> <p>๕๐. นายเชษฐา ฝักทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.</p>		